

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5438 - THỨ HAI NGÀY 11/11/2019 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 3822472 - 3822473 • Fax: 3827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cắt giảm và giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, cắt giảm 3.797,054 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh và Ninh Bình; giao bổ sung

19.819,5 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019. Cụ thể, điều chỉnh 550,568 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương cho

các dự án từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại bộ, ngành và tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh 23 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 giữa các dự án của tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao 1.531,119 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn và danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

TS tổng hợp (theo chinhphu.vn)

NHỚ LỜI BÁC DẠY

Tự mình phải:

"Cần kiệm.

Hòa mà không tư.

Cả quyết sửa lỗi mình.

Cần thận mà không nhút nhát"

ĐƯỜNG CÁCH MỆNH, 1927.
HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, NXB CHÍNH TRỊ
QUỐC GIA, HÀ NỘI, 2000, T. 2, TR. 260

Nỗ lực phát triển đảng ở vùng dân tộc thiểu số



Với nhiều chính sách hỗ trợ phát triển của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đã có nhiều đổi thay tích cực. Ảnh: H.Đường

TRANG 4

Hoạt động của Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội là kỳ họp có nhiều ý kiến góp ý sôi nổi, chất lượng, đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong cả nước.

TRANG 2

Hợp tác xã của những cựu chiến binh

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phụ nữ Công an Lâm Đồng 10 năm duy trì "Nuôi heo đất"

TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Cát Tiên:

Đẩy mạnh phong trào trồng cỏ nuôi bò vỗ béo

TRANG 6

Đảm bảo chất lượng các công trình thủy lợi

TRANG 6



TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đơn Dương:

Không để đồng bào dân tộc thiểu số sang nhượng đất trái quy định

TRANG 7

HOA THẨM CAO NGUYÊN



Hai chị em "siêu trí nhớ"

Tham gia Cuộc thi "Siêu trí nhớ Việt Nam", nhanh chóng vượt qua gần 100 đối thủ, hai chị em Đặng Ngọc Phương Trinh (19 tuổi) xuất sắc giành ngôi vị Quán quân và Đặng Thu Hiền (20 tuổi) - chị gái của Phương Trinh là Á quân 2.

TRANG 5

Hoạt động của Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội là kỳ họp có nhiều ý kiến góp ý sôi nổi, chất lượng, đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong cả nước.

Kỳ họp thứ 8 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng giảm; cạnh tranh chiến lược, xung đột lợi ích giữa các quốc gia gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, vấn đề thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động không thuận khác... đã ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện: tăng trưởng đạt khá cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm bảo đảm, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội ước đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 5 năm 2016 - 2020. Qua đó, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng, là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh việc xem xét các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Quốc hội còn dành nhiều thời gian cho



Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tham gia góp ý xây dựng luật tại kỳ họp thứ 8. Ảnh: N.Thu

công tác xây dựng pháp luật (xem xét, thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác); Quốc hội thực hiện giám sát tối cao, tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn của ĐBQH và nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông; xem xét và phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam - Campuchia và Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, có nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Ngày 24/10/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và thảo luận tại Hội trường về dự án Luật này. Đây là một trong những dự án Luật thu hút sự quan tâm

của giới công chức, viên chức và đông đảo Nhân dân cả nước vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Tán thành cao với dự thảo được trình bày tại kỳ họp lần này, ĐBQH Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng cho rằng: "Khái niệm chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ" được quy định tại Điều 6 của Dự thảo Luật cán bộ công chức, viên chức. Về khái niệm đại biểu nêu thế nào là người có tài năng trong hoạt động công vụ? Trách nhiệm của Nhà nước trong việc phát huy, phát hiện, thu hút, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ. Tại khoản 4 quy định: giao quyền phân cấp cho HĐND cấp tỉnh quy định chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương. Nếu quy định như vậy thì việc thu hút, trọng dụng người có tài năng đang dần bị thu hẹp lại so với Điều 6 của Luật hiện hành. Đó là Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Vì

thế, nên giữ nguyên Điều 6 Luật hiện hành là hợp lý, bởi vì cách sửa đổi như trong Dự thảo không mang tính khả thi trong thực tế. Nếu được tiếp thu, điều chỉnh sẽ hợp lý hơn như: "Chính sách của Nhà nước về thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ và giao thẩm quyền cho các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Chính phủ quy định chi tiết khung, loại trừ khoản 4 vì dễ áp dụng tùy tiện khi giao cho chính quyền địa phương, HĐND quy định khung chính sách đãi ngộ, thu hút ở địa bàn quản lý.

ĐBQH Đoàn Lâm Đồng Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp cho rằng: Về hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu, tại Điều b, khoản 5, Điều 84 Dự thảo Luật quy định hình thức xử lý là xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm, quy định như vậy là chưa hợp lý. Việc rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, thống nhất đồng bộ không có nghĩa là bên Đảng có hình thức kỷ luật nào thì bên Nhà nước cũng có hình thức kỷ luật như vậy. Thống nhất, đồng bộ ở đây cần được hiểu là sự thống nhất, đồng bộ về tính chất và mức độ nghiêm khắc của chế tài xử lý kỷ luật chứ không phải là có chế tài xử lý kỷ luật với tên gọi giống nhau. Vì giữa xử lý kỷ luật, giữa trách nhiệm chính trị với trách nhiệm pháp lý có đặc thù khác nhau... Theo đó, đại biểu Nguyễn Văn Hiến đề nghị: "Các công chức đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm kỷ luật về những vi phạm công vụ của mình lúc đương chức. Hình thức kỷ luật là giảm lương và trừ lương hưu vĩnh viễn. Nhưng hệ quả pháp lý là người bị kỷ luật không còn quyền giới thiệu là nguyên chuyên viên cao cấp, nguyên bộ trưởng hoặc nguyên thứ trưởng. Tôi thấy cách quy định như vậy là rất logic về mặt pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam".

NGUYỄN THU

Xúc tiến đầu tư phát triển chuỗi giá trị rau, hoa, quả tại Tây Nguyên

Ngày 8/11, tại Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư, nhằm thu hút doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị rau, hoa, quả tại khu vực Tây Nguyên. Khá đông các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tham dự Hội thảo.

Báo cáo tại Hội thảo cho biết, từ nay đến hết năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện 4 nhóm giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh gồm: đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, giảm thiểu hiện tượng tiêu cực tại các cơ quan quản lý.

Và các mục tiêu ngành nông nghiệp cả nước đạt được trong giai đoạn năm 2017 - 2020 với mức trung bình về các chỉ tiêu xếp hạng môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; đổi mới sáng tạo ngành nông

nghiệp; cung cấp dịch vụ trực tuyến ở mức độ 3 và 4 của nhóm nước ASEAN 4, ASEAN 5.

Riêng Lâm Đồng đến nay đã thu hút 77 doanh nghiệp FDI và hơn 1.400 doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, đạt doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/ha/năm. Trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục sử dụng các nguồn vốn từ Trung ương, ODA, chương trình, dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin về định hướng và kế hoạch, chính sách ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; lấy doanh nghiệp làm nòng cốt, nông dân là chủ thể, ứng dụng khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những dự án sản xuất giống, máy móc nông nghiệp, sử dụng ít tài nguyên, hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao...

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã trình bày tham luận nêu bật những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển ngành chế biến rau, hoa, quả Việt Nam.

VĂN VIỆT

Sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân với các đơn vị

Học viện Lục quân vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân với Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh đoàn 15 năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019 hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân với Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh đoàn 15 được tiến hành thường xuyên, liên tục, đúng nội dung chương trình đã ký kết và đạt kết quả tốt. Hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân và các đơn vị cũng đã được lãnh đạo, triển khai chặt chẽ với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thế mạnh của từng đơn vị. Học viện Lục quân đã giúp đỡ Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh đoàn 15 đào tạo đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng tốt, tổ chức thông tin khoa học quân sự, hỗ trợ tập huấn chiến dịch, chiến thuật, tham gia diễn tập tác chiến...

Thời gian qua, trên cơ sở nội dung ký kết, Quân khu 7 đã cử 482 đồng chí cán bộ đến đào tạo tại Học viện Lục quân. Học viện Lục quân đã phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Từ

đầu năm 2018 đến nay, có 110 đồng chí cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được Học viện Lục quân tiếp nhận và đào tạo. Học viện Lục quân cũng đã tiếp nhận và đào tạo 15 cán bộ cho Binh đoàn 15.

Ngoài ra, các đơn vị đã hỗ trợ Học viện Lục quân trong công tác giáo dục - đào tạo; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đi thực tế, tham quan, nghiên cứu tại đơn vị; giúp Học viện thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng chung thời gian tới là tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, nội dung kết nghĩa; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung kết nghĩa phù hợp với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa thời gian tới.

DUY DANH

Hợp tác xã của những cựu chiến binh

Tháng 11/2017, HTX Thương Phú được thành lập với 17 thành viên đều là hội viên cựu chiến binh (CCB) sinh sống tại các địa phương trong tỉnh, trong đó, hội viên CCB cư trú trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đông nhất với 10 thành viên. Ông Phạm Ngọc Tổng, Giám đốc HTX cho biết phương thức hoạt động của HTX là dịch vụ trồng trọt, cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ sau thu hoạch, lâm nghiệp và các hoạt động có liên quan. Đặc biệt, về trồng trọt, các thành viên của HTX hoạt động theo chuỗi sản xuất, trong đó, người chuyên trồng su hào, người trồng dưa leo, người chuyên khoai lang...; tất cả đều được sản xuất theo hướng VietGAP, HTX đứng ra tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, chủ yếu là xuất cho các siêu thị... “Trước khi quyết định thành lập HTX, chúng tôi đã đi tham quan một số mô hình HTX và thấy hoạt động có hiệu quả. Sau khi quyết định thành lập, chúng tôi đã vận động hội viên CCB có đất, chịu khó học hỏi và làm ăn cùng tham gia” - ông Phạm Ngọc Tổng, Giám đốc HTX nói thêm.

Từ khi HTX đi vào hoạt động giúp hội viên yên tâm và tin tưởng vào đầu ra của sản phẩm, từ đó mạnh dạn hơn trong việc đầu tư chuyên đổi cơ cấu cây trồng. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Tuấn, nhà ở Phường 6, TP Đà Lạt cho biết: “Lúc đầu khi được vận động tham gia HTX, thấy ý tưởng của các thành viên sáng lập đưa ra hay nhưng nói thật, lúc đó, tôi vẫn còn khá băn khoăn. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tham gia và khi bước chân vào rồi, cùng bỏ công sức, tiền bạc, thấy HTX hoạt động thật sự có hiệu quả. Giá cả đầu ra của sản phẩm sau khi tham gia vào HTX cũng ổn định và cao hơn thị trường 2-3 ngàn đồng/kg.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Thương Phú, đóng chân trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã đạt kết quả tích cực trong hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.



Dưa leo baby trồng trong nhà kính của một thành viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Thương Phú. Ảnh: TVV

Trước đó, có nhiều hội viên sản phẩm sau khi thu hoạch không bán được, nhưng kể từ khi tham gia vào HTX, đầu ra đã ổn định hơn; đồng thời phải không ngừng học hỏi để làm sao sản xuất được rau sạch, không bị nhiễm thuốc trừ sâu”.

Còn hội viên Bùi Thanh Hải, nhà cũng ở TP Đà Lạt, là Phó Giám đốc HTX cũng cho biết, khi được vận động tham gia vào HTX, với tinh thần xung phong của người lính và với tâm niệm “Cởi áo chiến binh phải biết làm kinh tế”, hầu hết chúng tôi đều hăng hái tham gia. “Cùng với Giám đốc HTX Phạm Ngọc Tổng, tôi được giao phụ trách chung các hoạt động như ký hợp đồng, khảo sát thuê đất, tìm hiểu thị trường... Vào HTX, mỗi người được giao một mảng và ai cũng cố gắng làm hết sức mình vì lợi ích chung của HTX”, Bùi Thanh Hải nói.

Ông Phạm Ngọc Tổng cũng cho biết thêm, trung bình một năm, HTX thu hoạch 300 tấn cà chua; 700 tấn rau, củ, quả và các sản phẩm này đều được nhập cho siêu thị. Ngoài ra, HTX còn sản xuất giống các loại cung cấp cho các hộ gia đình và hoa lay ơn phục vụ thị trường trong các dịp lễ, tết. Doanh thu của HTX một năm khoảng 95 tỷ đồng và từ khi đi vào hoạt động đến nay, HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 người, chủ yếu là con em hội viên CCB, với thu nhập trung bình 5-6 triệu đồng/người/tháng. “HTX vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chúng tôi tiếp tục kết nạp những thành viên mới chịu khó làm ăn, học hỏi và tìm tòi” - ông Tổng nói.

Đánh giá về hoạt động của HTX Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Thương Phú, ông Nguyễn Quang Phúc - Chủ tịch Hội CCB xã Hiệp An nói: “Đây

là một tổ chức được Nhà nước công nhận, do Hội CCB xã đứng ra chủ trì để xây dựng nên. Sau một thời gian đi vào hoạt động, có thể thấy, HTX kiểu mới đã trở thành nền tảng liên kết giữa HTX và doanh nghiệp, nông dân để có thể gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông sản địa phương. Mô hình này cũng đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là đẩy mạnh liên doanh, liên kết “4 nhà”, đảm bảo đầu ra ổn định, tăng doanh thu và tạo việc làm cho nông dân, lao động, đặc biệt là con em của hội viên CCB và cựu quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Để từ đó, dần tiến tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động theo hướng hiện đại, cùng với xã Hiệp An xây dựng đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”. **THY VŨ**

Hơn 11 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn USDA - NOP

Theo số liệu từ ngành nông nghiệp Lâm Đồng, trong năm 2019, xã Gia Viễn (huyện Cát Tiên) đã tổ chức làm điểm sản xuất hơn 11 ha lúa theo tiêu chuẩn USDA - NOP tại thôn Cao Sinh. Kết quả trong vụ Hè - Thu vừa qua đạt năng suất 6 tấn/ha.

USDA - NOP là Chứng nhận sản xuất hữu cơ, không làm tổn hại đến môi trường do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp. Đây là quy trình sản xuất với các tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt như: cấm sử dụng nguồn giống lúa biến đổi gen, không bón phân hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học; chỉ sử dụng chế phẩm sinh học để phòng trừ bệnh hại, bón phân có nguồn gốc hữu cơ; người sản xuất phải ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất từ khi xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch.

Được biết, huyện Cát Tiên đang đánh giá mô hình điểm sản xuất lúa theo tiêu chuẩn USDA - NOP tại xã Gia Viễn nói trên để nhân rộng trên địa bàn.

V. VIỆT

Hợp tác xã Trường Gia Phát tiêu thụ 50 tấn hồng Đà Lạt



Khách tham quan thưởng thức hồng sấy dẻo của HTX Trường Gia Phát.

Thống kê trong 3 tháng trở lại đây, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Trường Gia Phát (xã Trạm Hành, Đà Lạt) tiêu thụ khoảng 40 tấn trái hồng tươi của 40 nông hộ thành viên trên địa bàn và dự kiến đạt 50 tấn vào cuối năm.

Hiện HTX Nông nghiệp Trường Gia Phát chế biến các dòng sản phẩm hồng sấy dẻo bằng 2 lò sấy điện và 2 phòng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản. Công suất mỗi lò sấy điện đạt 50 kg hồng dẻo thành phẩm/2 ngày - đêm. Và 2 phòng sấy gió với tổng diện tích 300 m², đạt công suất khoảng 1.000 kg hồng dẻo thành phẩm/25 ngày. Được biết, thị trường tiêu thụ hồng sấy dẻo của HTX Trường Gia Phát gồm cả bán si và bán lẻ trong nước, giá từ 180-350.000 đồng/kg.

MẠC KHẢI

Test nhanh cây giống cà chua ở Vườn ươm Thiên Sinh

Trong tháng 10/2019, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng test nhanh các mẫu cây giống cà chua ở Vườn ươm Thiên Sinh (thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, Đơn Dương). Kết quả phân tích các lô cây giống cà chua ở đây đều khỏe mạnh, không bị nhiễm virus

TSWV gây bệnh xoắn lá, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng xuất vườn ươm.

Được biết, Vườn ươm Thiên Sinh với quy mô 2 ha, từ đầu năm 2018 đến nay, được Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đơn Dương khảo sát, đánh giá và chọn đầu tư xây dựng mô hình mẫu sản xuất cây giống họ cà sạch bệnh, cung cấp cho nhu cầu sản xuất của nông dân trong tỉnh Lâm Đồng. Hiện công suất của Vườn ươm Thiên Sinh đạt 47 triệu cây giống họ cà các loại mỗi năm...

VŨ VĂN

SỔ TAY PHÒNG VIÊN

Cần sử dụng hết 67,7 tỷ đồng

Dự toán kết thúc giai đoạn năm 2016 - 2020, Dự án VnSAT (chuyển đổi nông nghiệp bền vững) Lâm Đồng không sử dụng hết nguồn vốn hơn 67,7 tỷ đồng còn lại. Trong đó gồm nguồn vốn IDA (hơn 34,1 tỷ đồng); vốn tư nhân (hơn 17 tỷ đồng) và vốn đối ứng (16,6 tỷ đồng).

Thống kê cho biết, đến hết tháng 10/2019, tổng diện tích cà phê trên địa bàn Lâm Đồng áp dụng biện pháp canh tác bền vững và tái canh bền vững đạt lần lượt tỷ lệ 75,3% và 92%, tương ứng với diện tích gần 6.025 ha và hơn 1.830

ha. Trước đó, Dự án VnSAT đã hỗ trợ các địa phương thành lập 40 tổ chức nông dân (TCND) sản xuất cà phê bền vững. Kết quả đã tổ chức tập huấn hơn 15.150 lượt nông dân về canh tác và tái canh cà phê bền vững. Đồng thời đã xây dựng hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 5 tiểu dự án cơ sở hạ tầng cho 5 TCND. Ngoài ra, Dự án VnSAT còn hỗ trợ các hoạt động phân tích chất đất, giám sát quản lý bệnh hại cà phê, chứng nhận 11 vườn ươm cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng cây giống sản xuất bền vững...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Lâm Đồng, bên cạnh những kết quả khả quan nêu trên, Dự án VnSAT Lâm Đồng “nếu so với các mục tiêu và khối lượng công việc đã đề ra vẫn còn nhiều hạn chế về diện tích canh tác cà phê bền vững và thu nhập của người sản xuất. Hiện Dự án chỉ mới hỗ trợ 11/40 TCND đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Do đó khối lượng cần giải ngân nguồn vốn rất lớn...”.

Cụ thể, dự toán đến năm 2020, Dự án VnSAT Lâm Đồng không thể sử dụng hết hơn 67,7 tỷ đồng nguồn vốn theo kế hoạch tổng thể giai đoạn năm 2016 - 2020.

VĂN VIỆT

Triển khai “Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” 2020

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý - 2020 được triển khai từ ngày 5/11/2019 đến ngày 20/1/2020, cao điểm từ ngày 1 - 31/12 trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - Xuân 2020. Phấn đấu toàn tỉnh vận động 45.000 suất quà để trao tặng cho 45 ngàn hộ gia đình có thêm điều kiện vui xuân, đón tết; mỗi suất quà trị giá 400.000 - 500.000 đồng.

Đối tượng trợ giúp là hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai; cán bộ, hội viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác (ưu tiên hỗ trợ các địa chỉ đã được đưa lên hệ thống inhandao).

Hình thức hỗ trợ: tặng quà trực tiếp (tiền mặt, hiện vật) và hỗ trợ khác như: giúp sửa chữa nhà ở, xây nhà tình thương Chữ thập đỏ, tặng thẻ BHYT, khám chữa bệnh nhân đạo, tặng học bổng, tặng bò và hỗ trợ sinh kế...

AN NHIÊN

Đà Lạt hòa giải thành công 74,5% vụ việc từ cơ sở

Theo báo cáo kết quả công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng pháp luật năm 2019, đến nay, trên địa bàn TP Đà Lạt có 251 tổ hòa giải, với 1.263 hòa giải viên. Trung bình mỗi tổ hòa giải có từ 3 hòa giải viên trở lên, trong đó nam chiếm 66% và nữ 34%; riêng vùng có đông đồng bào DTTS thì các tổ hòa giải luôn đảm bảo có hòa giải viên là người DTTS.

Thống kê từ năm 2018 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn Đà Lạt đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 330 vụ việc. Trong đó, đã hòa giải thành công 264 vụ (đạt 74,5%). Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giảm đơn thư khiếu nại tố cáo. Nội dung các vụ hòa giải tập trung chủ yếu: liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai; mâu thuẫn xích mích giữa các thành viên trong gia đình về lối sống; mâu thuẫn giữa các cá nhân trong quan hệ láng giềng; tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh trong dân sự; quan hệ mâu thuẫn trong hôn nhân và gia đình...

Năm 2018, TP Đà Lạt đã đánh giá, công nhận 14/16 phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (còn Phường 4 và Phường 11 chưa đạt, do có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên vì vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ).

D.HIÊN

Nỗ lực phát triển đảng ở vùng dân tộc thiểu số



Với nhiều chính sách hỗ trợ phát triển của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đã có nhiều đổi thay tích cực. Ảnh: N.Thi

Thực tiễn cho thấy, việc phát triển đảng viên là người DTTS sẽ góp phần làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách hiệu quả nhất. Chính vì vậy, công tác xây dựng, phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để làm tốt công tác này, tỉnh đặc biệt chỉ đạo chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tập hợp đồng bào DTTS vào tổ chức, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm, chăm lo, bảo đảm quyền lợi, lợi ích thiết thực của bà con. Nhờ làm tốt công tác này, tỉnh đã có 98.146 đoàn viên, hội viên trong vùng đồng bào DTTS tham gia vào các đoàn thể chính trị, xã hội. Toàn tỉnh có 3.951 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm tỷ lệ 13,48%. Tỷ lệ này chưa phải là cao so với số lượng người DTTS đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh nhưng cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong công tác đào tạo, bồi trí cán bộ là người DTTS trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Về công tác phát triển đảng viên, theo số liệu mới nhất của Ban Dân tộc tỉnh, toàn tỉnh hiện có 4.073 đảng viên là người đồng bào DTTS, chiếm tỷ lệ 10,4% so với tổng số đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. Số liệu này cho thấy công tác phát triển đảng là người đồng bào DTTS thời gian qua được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm và đã có dấu hiệu khởi sắc. Số đảng viên này cũng đang được

Phát triển đảng viên trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) có vai trò quan trọng đối với việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là người DTTS trong tình hình hiện nay, những năm qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng phải đặc biệt chú trọng và tăng cường công tác phát triển đảng, khắc phục tình trạng một số cơ sở, địa bàn chưa có đảng viên, tổ chức Đảng, đi đôi với củng cố, chú trọng hơn nữa công tác phát triển đảng, nhất là ở các vùng dân tộc ít người.

kỳ vọng sẽ chính là nhân tố nòng cốt góp phần tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS; nhất là ở cơ sở, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Và họ cũng sẽ là những nhân tố để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Hiện hoạt động của các tổ đảng, chi bộ đảng vùng đồng bào DTTS được đánh giá là khá vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của vùng đồng bào và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm CBCCVC là người DTTS từ đó cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và ngày càng đạt chất lượng cao hơn. Theo thống kê, tính đến nay, số lượng đại biểu HĐND là người DTTS các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 12/76 người, chiếm 15,79%; đại biểu HĐND cấp huyện có 71/428 người, chiếm 16,59%; đại biểu HĐND cấp xã có 1.011/4.103 người, chiếm 24,64%.

Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn phải nhìn nhận rằng công tác tạo nguồn phát triển đảng là người DTTS ở một số nơi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Thực tế cho thấy, phần lớn thanh niên người đồng bào DTTS trình độ văn hóa còn

thấp. Bên cạnh đó, số lượng thanh niên làm việc ở địa phương không nhiều, thanh niên DTTS được học tập một cách bài bản, có chỉ hướng phần đầu ở lại quê hương hầu như rất ít nên việc tạo nguồn phát triển đảng vẫn còn nhiều khó khăn.

Trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện kinh tế thấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, một số thanh niên người DTTS trên địa bàn còn ngại phấn đấu, chưa tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, chưa nhiều thanh niên quan tâm chung tay vào các hoạt động xã hội, các tổ chức đoàn thể để có điều kiện, cơ hội cũng như môi trường phấn đấu, dẫn tới tình trạng thiếu nguồn để kết nạp vào Đảng.

Trong thời gian tới, nhằm khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác phát triển đảng, tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là người DTTS; tăng cường cán bộ công tác ở địa bàn có đông đồng bào DTTS, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Đồng thời kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ phụ trách công tác dân tộc về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác; đẩy mạnh phát triển đảng viên là người DTTS, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS đảm bảo về số lượng và trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục

Lâm Đồng hiện có 70.655 hộ đồng bào DTTS với 314.104 người, chiếm 24,1% dân số toàn tỉnh. Có 66 xã và 468 thôn có trên 20% đồng bào DTTS sinh sống. Một số đồng bào DTTS có số lượng lớn là K'Ho, Mạ, Chu Ru, Nùng, Tày, Hoa, M'Nông.

triển khai thực hiện tốt việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở tại nơi có đông đồng bào DTTS, các thành phần tôn giáo; quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS của tỉnh theo Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12/3/2013 của Chính phủ về “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới; chăm lo, đãi ngộ đối với cán bộ là người DTTS và cán bộ công tác ở vùng DTTS, các vị chức sắc tiêu biểu, người có uy tín trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sẽ chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan dân tộc từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan tham mưu, giúp việc về dân tộc, tôn giáo ở các huyện, thành phố. Xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào DTTS, tôn giáo trong việc thực hiện chính sách dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương trong thời gian tới.

NGUYỄN THỊ

Đam Rông: Gần 1,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Năm 2019, huyện Đam Rông tiếp tục nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết

Lâm Đồng hỗ trợ 600 triệu đồng để làm 30 căn nhà cho 30 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc các xã Đạ Long, Rô Men và Đạ K'Nang, mỗi căn được hỗ trợ 30 triệu đồng. Ngoài

ra, thông qua nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh cũng đã hỗ trợ 580 triệu đồng để làm 29 căn nhà cho 29 hộ tại các xã Liêng Srônh, Đạ M'rong và Đạ Tông. Hiện nay, Ban vận động Quỹ Vì

người nghèo của huyện đã vận động được 162 triệu đồng, số tiền này hỗ trợ làm 3 căn nhà theo Đề án 654 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

LÊ TUẤN

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Hai chị em “siêu trí nhớ”

Tham gia Cuộc thi “Siêu trí nhớ Việt Nam”, nhanh chóng vượt qua gần 100 đối thủ, hai chị em Đặng Ngọc Phương Trinh (19 tuổi) xuất sắc giành ngôi vị Quán quân và Đặng Thu Hiền (20 tuổi) - chị gái của Phương Trinh là Á quân 2.

Đường tới vinh quang

Đặng Thu Hiền và Đặng Ngọc Phương Trinh là hai chị em ruột trong một gia đình tại xã Liên Đàm, huyện Di Linh. Ba bỏ đi từ lúc Trinh mới 5 tuổi, một mình mẹ và bà ngoại nuôi nấng 3 chị em khôn lớn.

Không phụ lòng mong mỏi của bà và mẹ, sau khi tốt nghiệp THPT, hai chị em cùng nhau nộp hồ sơ dự thi đại học. May mắn mỉm cười khi giờ đây Thu Hiền và Phương Trinh đều trở thành sinh viên năm 2 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh - chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Nói về cơ duyên khi hai em tìm đến Cuộc thi “Siêu trí nhớ Việt Nam”, Phương Trinh kể: “Một lần tình cờ tụi em ngồi xem chương trình Siêu trí tuệ phiên bản Trung Quốc. Tại đây có rất nhiều người tài giỏi và khả năng ghi nhớ của họ rất đặc biệt như Alex Mullen, Vương Phong,... Mong muốn sẽ có một lần được thử sức nên khi biết có cuộc họp báo bàn về việc sẽ tổ chức cuộc thi Siêu trí nhớ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, ngay lúc đó hai chị em quyết định đăng kí tham gia”.

Được biết, tại Việt Nam, cuộc thi này còn đang khá mới mẻ nên việc tìm kiếm tài liệu liên quan để tham khảo là rất khó khăn. Bước đầu, Thu



Đặng Ngọc Phương Trinh (trái) và chị gái Đặng Thu Hiền (phải).

Ảnh do nhân vật cung cấp.

Hiền và Phương Trinh tìm đọc những quyển sách của các tác giả nước ngoài như Tony Buzan, Ron White, Joshua Foer, Dominic O'Brien,...

“Vì hai chị em đều học Sư phạm Tiếng Anh nên có thể đọc sách Tiếng Anh khá tốt. Đây có lẽ là một lợi thế của tụi em khi tham khảo được tài liệu nước ngoài một cách dễ dàng và nhiều hơn”, cô bé Phương Trinh cười vui vẻ nói. Bên cạnh đọc những cuốn sách viết về các phương pháp ghi nhớ, hai chị em còn tìm đọc các bài phỏng vấn của những vận động viên khác để học hỏi thêm kinh nghiệm luyện tập cũng như thi đấu từ họ.

Hỏi thăm về những khó khăn trong quá trình ôn luyện, Phương Trinh bên lên: “Hầu như hai chị em chủ động luyện tập theo sách và không có sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm chuyên môn. Cũng có nhiều lúc luyện tập sai

hướng hoặc không đúng cách, tụi em đã mất khá nhiều thời gian để sửa lại. Thời gian đầu, tụi em cũng không có kinh nghiệm sắp xếp thời gian luyện tập hợp lý nên hay bị mất ngủ. Sau khi tham dự các kỳ thi tháng, được gặp gỡ và học hỏi từ các tuyển thủ có kinh nghiệm luyện lâu năm, tụi em đã biết cân chỉnh thời gian và phương pháp luyện tập hợp lý hơn”.

Chinh phục ngôi vị Quán quân và Á quân 2

Giữa tháng 6/2019, Đặng Ngọc Phương Trinh và Đặng Thu Hiền bắt đầu tham gia cuộc thi tháng. Với những gì đã cố gắng và chuẩn bị cho lần đầu tiên thi đấu, tại cuộc thi tháng lần này, chị em Thu Hiền đã nhanh chóng vượt qua nhiều thí sinh để đạt thành tích cao. Cụ thể, vào tháng 7, 8, 9 và tham gia 4/6 cuộc thi tháng, riêng cô em gái Phương

Trinh đã lần lượt giành quán quân.

Vừa qua, trong đêm chung kết vào ngày 20/10, Phương Trinh xuất sắc giành Huy chương Vàng trong Cuộc thi “Siêu trí nhớ Việt Nam” với danh hiệu là “Nhà Vô địch Trí nhớ Quốc gia” năm 2019 và Đặng Thu Hiền giành giải Á quân 2 với tổng số điểm của 10 môn thi là 2.744 điểm.

Đặc biệt hơn, tại cuộc thi Phương Trinh đã đứng đầu 5/10 môn thi và trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất khi thiết lập 5 Kỷ lục Quốc gia về siêu trí nhớ, gồm: nhớ 369 số trong 15 phút (môn Nghe và nhớ số), nhớ 435 số nhị phân trong 5 phút (môn Số nhị phân), nhớ 38 tên và gương mặt trong 5 phút (môn Tên và gương mặt), nhớ 54 sự kiện lịch sử trong 5 phút (môn Sự kiện lịch sử), Nghe và nhớ 58 số qua một lần đọc (môn Nhớ số).

“Đề có thể ghi nhớ được một lượng thông tin lớn và ghi nhớ sâu trong một khoảng thời gian ngắn thì hoàn toàn không phải do thiên bẩm mà là do luyện tập đúng phương pháp. Bộ não con người ghi nhớ thông tin dạng hình ảnh sẽ tốt hơn là thông tin dạng số hay chữ, vì thế phương pháp của tụi em sử dụng là mã hóa số hay chữ thành hình ảnh và ghi nhớ thông tin theo dạng hình ảnh”, Phương Trinh không ngại chia sẻ.

Và để chuẩn bị cho Cuộc thi “Siêu trí nhớ Thế giới” sắp tới, hai chị em vẫn duy trì luyện tập 10 bộ môn nhằm nâng cao thành tích. Hiện tại, Thu Hiền và Phương Trinh đang tạm bảo lưu việc học tập tại trường để tập trung ôn luyện cho Cuộc thi “Siêu trí nhớ Thế giới” được diễn ra tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

THÂN THU HIỀN

Từ phố Hoa Đà Lạt đến xứ sở Kim Chi



Họa sĩ Vi Quốc Hiệp bên tác phẩm Yersin bằng hạt đậu.

Với tên gọi “Từ phố Hoa Đà Lạt đến xứ sở Kim Chi”, triển lãm tập hợp hơn 50 tác phẩm hội họa của họa sĩ Vi Quốc Hiệp, một người con của TP Đà Lạt, đã được giới thiệu tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc, vào ngày 30/10. Triển lãm do một doanh nhân người Hàn Quốc, ông Chan Kim Kim, đứng ra tổ chức.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, năm 2018, ông Kim tham dự một cuộc triển lãm của họa sĩ Vi Quốc Hiệp tại Đà Lạt. Sau đó, ông Kim đã mua hơn 30 bức tranh vẽ về Biệt thự cổ Đà Lạt của họa sĩ Vi Quốc Hiệp cho bộ sưu tầm cá nhân. Năm 2019, ông Kim mượn thêm 20 bức tranh của họa sĩ Vi Quốc Hiệp để cùng với hơn 30 bức tranh đã sưu tầm trước đó tổ chức triển lãm, giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật hội họa Hàn Quốc.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 20/11.

TRỊNH CHU

Phụ nữ Công an Lâm Đồng 10 năm duy trì “Nuôi heo đất”

Trong những năm qua, từ phong trào “Nuôi heo đất” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát triển thành phong trào “Heo đất sinh sản”, huy động được sự tham gia của cả lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ đơn vị, giúp quyền góp hàng chục triệu đồng để tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện đầy ý nghĩa.



Phong trào nuôi heo đất của phụ nữ Công an Lâm Đồng.

Ảnh: T.Dũng

Thiếu tá Bùi Hoài Văn - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, với phương châm và khẩu hiệu hành động “Phụ nữ Công an Lâm Đồng làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa”, từ năm 2009 đến nay, Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh (nay là Hội Phụ nữ Công an tỉnh) đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Nuôi heo đất” trong hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Qua đó, nhằm phát động phong trào tiết kiệm xây dựng quỹ giúp đỡ phụ

nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài lực lượng.

Cách thức thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” là mỗi hội viên phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng tiết kiệm từ chỉ phí sinh hoạt để bỏ vào heo đất. Từ phong trào “Nuôi heo đất”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kinh phí tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện ý nghĩa như thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng

xa. Từ khi được triển khai, phong trào “Nuôi heo đất” đã nhanh chóng lan tỏa đến các Hội Phụ nữ cơ sở và Hội Phụ nữ Công an các huyện, thành phố, trở thành một phong trào nổi bật trong các hoạt động của phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng. Để xây dựng phong trào ngày càng đi vào thực chất, Ban Chấp hành các Hội Phụ nữ cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm của từng hội, từng đơn vị, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng

đào hội viên. Đặc biệt, nhiều hội viên mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách” vẫn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động chung của Hội. Một số Hội Phụ nữ cơ sở như Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân 7; Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân 6; Hội Phụ nữ cơ sở Xây dựng lực lượng và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần kỹ thuật... đã có cách triển khai phong trào “Nuôi heo đất” sáng tạo, đổi mới trong cách làm,

tranh thủ được sự ủng hộ tham gia của cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ đơn vị, nên hàng năm là những đơn vị có số tiền tiết kiệm từ heo đất cao.

Đến nay, sau 10 năm triển khai, phong trào “Nuôi heo đất” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng phát động đã tiết kiệm được khoảng trên 400 triệu đồng. Trong đó, riêng năm 2019, phong trào đã thu được số tiền hơn 47 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ đóng góp xây dựng mái ấm tình thương; tặng học bổng, sổ tiết kiệm cho con cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt; trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo; đồng hành cùng trẻ em nghèo đến lớp; thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; ủng hộ nạn nhân bị thiên tai; hoạt động đối ngoại... Bên cạnh phong trào “Nuôi heo đất”, nhằm tạo nguồn kinh phí để phục vụ công tác từ thiện xã hội, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức một số hoạt động gây quỹ khác, tạo nên sân chơi lành mạnh cho các hội viên tham gia.

TIẾN DŨNG

Đảm bảo chất lượng các công trình thủy lợi

Theo số liệu thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đơn Dương, hiện trên địa bàn huyện có 39 công trình thủy lợi, gồm 12 đập dâng; 3 liên đập dâng; 3 cống dâng; 14 hồ chứa; 1 liên hồ chứa; 2 trạm bơm điện; 3 hệ thống đập, đường ống và bể chứa; 1 đường ống. Trong đó, Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng quản lý 7 công trình chính và 5 công trình nằm trong hệ thống thủy lợi của hồ chứa; Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện quản lý 20 công trình; người dân tự quản lý 5 công trình (4 hồ chứa và 1 đường ống); Hợp tác xã quản lý 2 công trình (1 hồ chứa và 1 trạm bơm).

Theo đó, nguồn nước từ công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu gần 2.500 ha, phục vụ tưới cho khoảng 13% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, bên cạnh 35% nguồn từ sông, suối (chủ yếu ven sông Đa Nhim với khoảng 6.600 ha), và 52% nguồn từ nước ngầm (khai thác từ giếng đào, giếng khoan, tưới trực tiếp hoặc chứa ở các hồ nhỏ của gia đình để tưới cho cây trồng với tổng diện tích lấy từ nguồn nước ngầm trên 10.524 ha).

Tính đến hết tháng 7/2019, tổng số hạng mục công trình được giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm chủ đầu tư là 33 công trình, với tổng số vốn được giao trên 21 tỷ đồng. Cụ thể: Năm 2017 có 6 công trình với tổng vốn gần 3,1 tỷ đồng; năm 2018 có 11 công trình với tổng vốn trên 7,1 tỷ đồng; năm 2019 có 16 công trình với tổng vốn trên 11 tỷ đồng. Tính từ tháng 1/2016 đến hết tháng 7/2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển

Với nhiều giải pháp được thực hiện, trong 3 năm qua (từ 2017 - 2019), tỷ lệ kênh thủy lợi trên địa bàn huyện Đơn Dương đã được kiên cố hóa đạt 72,27%. Qua đó, cùng với các nguồn nước từ sông, suối và nước ngầm, các công trình thủy lợi đã đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.



Nguồn nước từ các công trình thủy lợi đang đáp ứng khoảng 13% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương.

nông thôn huyện Đơn Dương đã tiến hành thực hiện đầu tư và đưa vào sử dụng 24 hạng mục công trình, trong đó: sửa chữa 3 đập dâng, xây dựng 1 cầu qua đập dâng, nạo vét 2 hồ chứa và kiên cố hóa 4.910 m kênh, lấp 6.557 tấm đan trên kênh, nạo vét trên 5.598 m kênh. Tổng chiều dài kênh thủy lợi trên toàn huyện tính đến hết năm 2018 là 117,1 km; trong đó, chiều dài kênh đã được kiên cố hóa là 84,627 km, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 72,27%.

Riêng trong năm 2019 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 công trình, đang thi công 4 công trình, 5 công trình đang chờ thi công, 3 công trình đang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tổng số tiền đã giải ngân trên 14 tỷ đồng.

Theo bà Tou Prong Nai Khoan - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đơn Dương, công tác đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý dự án, từ khâu lựa chọn tư vấn thiết kế đến khâu thẩm tra, thẩm định; lựa chọn nhà thầu thi công; lựa chọn tư vấn giám sát; chọn nhà thầu quản lý dự án và thanh toán các khối lượng công việc hoàn thành trong 3 giai đoạn đầu tư, từ chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Các công trình đều đảm bảo tiến độ thi công, đạt chất lượng, đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, các công trình được phê duyệt đều phù hợp với vốn ngân

sách nhà nước, tránh được tình trạng kế hoạch đầu tư bị cắt khúc dẫn đến thời gian thực hiện dự án kéo dài, hiệu quả đầu tư kém, gây phân tán, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế, dự toán đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát kỹ từ hồ sơ đến hiện trường, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các dự án được phê duyệt đều có quy mô xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng, công tác quản lý chi phí đầu tư được siết chặt từ quản lý giá vật liệu đến quản lý khối lượng và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư.

Từ đó, các công trình thủy lợi

được nạo vét, sửa chữa, kênh mương đã cơ bản được kiên cố hóa phục vụ cho sản xuất, đáp ứng được khả năng tưới. Nhiều công trình thủy lợi mang tính cấp bách được hoàn thành kịp thời phục vụ cho sản xuất.

Ngoài ra, bà Tou Prong Nai Khoan cho biết, hàng năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra hiện trạng, kết quả tưới thực tế của các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, Phòng tổng hợp, báo cáo UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành cấp trên đề xuất nạo vét, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi, ưu tiên các công trình thủy lợi mang tính cấp bách cần phải nạo vét, sửa chữa trước cao điểm mùa mưa, trước các vụ tưới trong năm. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất các công trình mang tính cấp bách để tham mưu đề xuất UBND huyện, các ngành cấp trên cấp kinh phí nạo vét, nâng cấp, sửa chữa.

Mặc dù vẫn còn gặp một vài khó khăn như tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, lưu lượng mưa lớn đã làm hư hỏng, bồi lấp hệ thống kênh mương ở một số công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ sản xuất; nguồn vốn đề nạo vét, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện còn hạn chế; tuy nhiên, huyện Đơn Dương vẫn đang nỗ lực kiên cố hóa 27,78% hệ thống kênh tưới còn lại trên địa bàn, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. **VIỆT QUỲNH**

CÁT TIÊN: Đẩy mạnh phong trào trồng cỏ nuôi bò vỗ béo

Nhiều năm nay, mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo được hàng ngàn nông dân trong huyện Cát Tiên thực hiện bởi không chỉ để thoát nghèo mà còn là sinh kế làm giàu của bà con nông dân.

Nuôi bò lai "hái" ra tiền

Về huyện Cát Tiên, ghé qua các xã Đức Phò, Tư Nghĩa, Phước Cát 1, Mỹ Lâm, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe nông dân râm ran chuyện nuôi bò. Trên những cánh đồng, vườn nhà nào cũng phủ xanh cỏ voi, cỏ VA06 để nuôi bò. Nuôi bò nhiều nhất theo tỉ lệ hộ dân có lẽ là ở xã Đức Phò; ở nơi đây, hầu như hộ nào cũng chăn nuôi bò.

Theo chân anh Nguyễn Văn Hòa, cán bộ khuyến nông xã Đức Phò, chúng tôi đến thăm ông Mai Anh Đào ở Thôn 1, hộ chăn nuôi bò kỳ cựu. Với đàn bò lai vỗ béo luôn thường trực trong chuồng từ 6 - 7 con, mỗi năm ông Đào thu về lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Ông Đào chăn nuôi bò rất bài bản, chủ yếu nuôi bò lai, chuồng trại được đầu tư xây dựng kiên cố, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; chú trọng phòng chống dịch bệnh và chế



Nuôi bò sinh sản, vỗ béo đang là hướng đi mang lại thu nhập cao cho người nông dân Cát Tiên.

độ dinh dưỡng cho bò.

Bên cạnh đó, nhằm ổn định nguồn thức ăn, ông Đào còn mạnh dạn chuyển đổi hơn 3.000 m² đất vườn sang trồng cỏ. "Cái nhọc của nuôi bò vỗ béo là phải bỏ công đi dạo khắp các nơi trong và ngoài huyện để tìm mua những con bò gây gò về nuôi thức cho béo. Phải lựa con nào mồm to, ngắn, ăn mạnh, khung xương lớn thì về sẽ thức dễ dàng, nhanh xuất bán, có lãi hơn. Đồi lại, sau mỗi đợt nuôi 3 - 4 tháng là bò đã có thể xuất chuồng, thu lãi 3 - 4 triệu đồng/con. Ngoài ra, nuôi 7 con bò một người

chăm sóc là đủ vì hàng ngày chỉ dọn vệ sinh, và ra ruộng cắt cỏ về cho bò ăn" - ông Đào cho hay.

Còn ông Trần Văn Thuận ngụ cùng thôn cũng đang nuôi 3 con bò sinh sản, 5 con bò vỗ béo. Cứ mỗi năm, 3 con sinh sản lại cho 3 con bê, còn 5 con bò vỗ béo cứ nuôi xoay vòng từ 3 - 5 tháng là xuất chuồng. Ông Thuận hạch toán: "Trước đây, với hơn 4.000 m² đất vườn, tôi trồng sắn, bắp xoay vòng, mỗi năm trừ chi phí phân bón, giống, công chăm sóc, nhân công... thì tôi chỉ dứt túi được 15 triệu đồng. Nhưng từ khi đầu tư

vào nuôi bò thì 3 con bò sinh sản mỗi năm cho 3 con bê, nuôi 6 tháng thu mỗi con 15 triệu đồng. Còn 5 con vỗ béo, cứ nuôi xoay vòng 3 lứa/năm, trừ hết chi phí cũng kiếm được 60 triệu đồng. Tính ra, trên một diện tích 4.000 m², trồng cỏ nuôi bò cho hiệu quả gấp hơn 5 lần".

Ông Cao Xuân Nghiêm, Chủ tịch UBND xã Đức Phò cho biết: Từ nhiều năm nay, các mô hình nuôi bò lai vỗ béo, bò sinh sản được rất nhiều nông dân trong xã thực hiện. Bởi xã có diện tích lớn trồng lúa, sắn, bắp. Việc đưa con bò lai vào nuôi sẽ tận dụng nguồn thức ăn lá, đọt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể nói rằng, nuôi bò trở thành cứu cánh thoát nghèo, vươn lên làm giàu của người dân Đức Phò. Trên địa bàn xã không có con vật nuôi nào đem lại hiệu quả cao đến vậy.

Theo ông Nghiêm, thay vì phương pháp nuôi truyền thống thả rông như trước đây, hiện nay nông dân trong xã đã đầu tư nuôi bò gần như khép kín.

Hiện toàn xã có tổng đàn bò lên đến gần 1.500 con, chủ yếu là các

giống bò lai. Trung bình mỗi hộ nuôi từ 5 - 7 con, có hộ nuôi đến vài chục con. Bò được nuôi nhốt, không thả rông nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Chất lượng đàn bò không ngừng được nâng lên

Nếu như năm 2011, tổng đàn bò của huyện Cát Tiên có 5.746 con với tỷ lệ bò lai chiếm 63%, thì đến nay, số lượng đàn đã tăng lên trên 10.000 con với tỷ lệ bò lai đạt hơn 94%. Để đạt được kết quả này, những năm qua, huyện Cát Tiên đã triển khai thực hiện rất có hiệu quả Đề án phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò.

Thông qua Đề án, huyện đã triển khai xây dựng thành công các mô hình nuôi vỗ béo bò, nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao... Các hội, đoàn thể, nhất là Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, đã tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để nông dân đầu tư nuôi bò. Huyện cũng đã xây dựng một số mô hình trồng cỏ voi, vận động người chăn nuôi chuyên những vùng đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi bò, tạo nguồn thức ăn ổn định phục vụ chăn nuôi...

ĐƠN DƯƠNG: Không để đồng bào dân tộc thiểu số sang nhượng đất trái quy định

Qua tổng hợp từ UBND các xã, thị trấn thì trên địa bàn huyện Đơn Dương chưa phát hiện trường hợp hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND huyện Đơn Dương, hiện tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện là 5.413 hộ. Tổng diện tích đất thuộc về các gia đình, cá nhân người đồng bào dân tộc thiểu số là trên 7.370 ha, trong đó, đất ở có trên 224 ha và đất nông nghiệp hơn 7.145 ha. Toàn huyện có 8 xã và 2 thị trấn, 100% xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung đông nhất tại xã Tu Tra, với 1.367 hộ, sử dụng 53,3 ha đất ở và 2.676 ha đất canh tác; tiếp theo là xã P'ró, với 925 hộ, sử dụng 33,9 ha đất ở và 1.540 ha đất canh tác; xã Đa Ròn có 908 hộ, sử dụng 20,8 ha đất ở và gần 282 ha đất canh tác... Tuy số hộ đồng bào dân tộc thiểu số đông, phân bố rộng khắp trên địa bàn huyện, lại sử dụng một diện tích lớn đất nông nghiệp, nhưng thời gian qua, địa phương chưa phát hiện trường hợp người đồng bào dân tộc thiểu số cho thuê đất, sang nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Đây quả là thành công không nhỏ của chính quyền các cấp huyện Đơn Dương. “Việc cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại Đơn Dương, qua tổng hợp từ UBND các xã, thị trấn thì trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật” - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, Dương Đức Đại khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND huyện Dương Đức Đại, để có được kết quả trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thường xuyên phối



Đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã quan tâm đầu tư canh tác ổn định trên phần đất của mình.

Dân số toàn huyện Đơn Dương có 104.616 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 31%. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 61.135 ha, gồm: đất nông nghiệp 57.801 ha (đất sản xuất nông nghiệp là 20.325 ha, đất lâm nghiệp 37.471 ha, đất nuôi trồng thủy sản 4,1 ha), đất phi nông nghiệp là 3.043 ha (đất ở là 764,29 ha, đất chuyên dùng 1.575 ha) và đất chưa sử dụng là 289,94 ha. Tổng diện tích đất thuộc về các gia đình, cá nhân người đồng bào dân tộc thiểu số là trên 7.370 ha, trong đó, đất ở có 224,17 ha và đất nông nghiệp 7.145,87 ha.

hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng theo chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhất là tuyên truyền các chính sách về đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số biết và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã đầu tư canh tác ổn định trên phần đất của mình, tình trạng cho thuê, chuyển nhượng đất trái phép không còn diễn ra.

Có thể nói, công cuộc “giữ” đất cho người

đồng bào dân tộc thiểu số thời gian gần đây có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Với sự quan tâm toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Công tác quản lý đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đúng theo quy định, đồng bào dân tộc thiểu số đã hiểu được chính sách của Nhà nước về đất đai và giữ đất để canh tác nhằm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, diễn biến “nóng” của thị trường bất động sản những năm gần đây ít nhiều cũng tác động đến tình hình quản lý đất đai của huyện Đơn Dương, tình trạng mua bán, sang nhượng quyền sử dụng đất diễn biến hết sức phức tạp.

Trước thực trạng đó, Đơn Dương cần sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; xác định việc ngăn chặn người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp. “Giữ đất là giữ lại tư liệu sản xuất, giữ lại kế sinh nhai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, phải kiên quyết không để xảy ra trường hợp hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số cho thuê đất, sang nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật” - Chủ tịch UBND huyện Dương Đức Đại nhấn mạnh.

TÚ KIẾN

92,5 tỷ đồng xây dựng đường liên xã Triệu Hải - Đa Pal

Với tổng kinh phí dự toán hơn 92,5 tỷ đồng, dự án xây dựng đường liên xã Triệu Hải - Đa Pal (huyện Đa Têh) vừa được phê duyệt triển khai hoàn thành trong 5 năm tới. Chủ đầu tư được giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đa Têh.

Đây là công trình giao thông cấp III, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 7.600 m. Quy mô nền đường, mặt đường và lề đường mỗi bên có chiều rộng lần lượt 7,5 m, 5 m và 1 m. Kết cấu mặt đường làm mới lớp móng cấp đá dăm dày 36 cm, bên trên thảm lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7 cm.

Ngoài ra, trên toàn tuyến đường, dự án còn xây dựng và nâng cấp 4 chiếc cầu với kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài mỗi chiếc cầu từ gần 21 m đến 33 m...

MẠC KHÁI

Lạc Dương giảm 50% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Thống kê trong tháng 10/2019, trên địa bàn huyện Lạc Dương xảy ra 4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 4 vụ, bằng tỷ lệ giảm 50% và giảm gần 91,7% lâm sản thiệt hại, gần 30,3% diện tích rừng bị xâm hại so với tháng 10/2018. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Lạc Dương xảy ra 44 vụ phá rừng. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ vi phạm, diện tích vi phạm và lâm sản thiệt hại lần lượt 20%, gần 24,7% và 48,8%. Đáng kể trong đó có 2 vụ vi phạm phải xử lý hình sự.

VŨ VĂN

CÁTTIÊN: Đẩy mạnh phong trào...

TIỆP TRANG 6

... Ông Trần Quang Trùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên cho biết: Mấy năm gần đây, nông dân trong huyện đầu tư nuôi bò rất mạnh, chủ yếu bò lai với số lượng ngày càng lớn, chất lượng ngày càng cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên khá giàu. Qua đó, khẳng định việc phát triển đàn bò tại địa phương Cát Tiên là định hướng đúng đắn và phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giá cả thịt bò không ổn định ảnh hưởng đến thu nhập và tâm lý của người chăn nuôi. Để tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, UBND huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ nâng cao chất lượng, thể trạng đàn bò (đặc biệt quan tâm đến chất lượng thịt) như thụ tinh nhân tạo các giống bò ngoại chất lượng cao như Brahman, RedAngus, BBB.

Bên cạnh đó, để tăng cường quản lý dịch bệnh, quản lý chất lượng đàn bò, ngành nông nghiệp huyện sẽ thực hiện việc theo dõi bầm số toàn bộ số con bò lai sinh ra để truy xuất nguồn gốc, tạo nguồn giống hàng hóa chất lượng cao cung cấp trên thị trường. Khuyến khích đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng chăn nuôi tập trung, trang trại, THT, HTX để thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh.

Qua đó, tạo nguồn hàng hóa đủ lớn để thúc đẩy việc liên kết tiêu thụ. Hiện huyện Cát Tiên đang kêu gọi và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp liên kết phát triển chăn nuôi, liên kết tiêu thụ sản phẩm bò thịt tại địa phương.

HOÀNG SA

Hội thảo khoa học “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua (20/11/1989-20/11/2019).

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp BHYT miễn phí; 95% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100%; 97% trẻ em có hoàn cảnh

đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; 100% trẻ em lao động trái quy định pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, phát biểu xoay quanh một số vấn đề như: tâm lý trẻ em và kỹ năng lắng nghe trẻ em; thực hiện Luật Trẻ em và Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em; mô hình “Trường học an toàn”; mục tiêu về văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật...

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá

cao các ý kiến phát biểu tại Hội thảo và đề nghị, các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị, thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt Chi thị 20 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 59 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em; tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp. Đề cao vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em...

HỒNG VINH

QUỐC TẾ

Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư



Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh sáng 8/11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross khẳng định, Hoa Kỳ hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Theo ông Wilbur Ross, mục đích chuyến đi của đoàn Bộ Thương mại Hoa Kỳ lần này tới Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất lớn, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hàng không, xây dựng... Bộ trưởng Wilbur Ross mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trao đổi thương mại, thúc đẩy hợp tác đầu tư, vì lợi ích của cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

Bộ trưởng Wilbur Ross cũng cảm

ơn Chính phủ Việt Nam đã luôn cải thiện môi trường đầu tư, không ngừng củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư cũng như luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Chính phủ Việt Nam nói riêng và Bộ Công thương Việt Nam nói riêng mong muốn cùng với phía Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Đặc biệt, Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực xử lý, giải quyết các kiến nghị của Hoa Kỳ, tạo môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đảm bảo doanh nghiệp Hoa Kỳ yên

tâm hoạt động lâu dài, phát triển kinh doanh bền vững, phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Trong việc hợp tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyên tài bất hợp pháp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề nghị hai Bộ tăng cường cơ chế hợp tác hơn nữa, đặc biệt là sau khi Hiệp định hỗ trợ hải quan (CMAA) được ký kết trong thời gian tới, để đẩy mạnh phối hợp ngăn chặn và xử lý các vụ việc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ lời cảm ơn về quyết định mới đây của phía Hoa Kỳ công nhận tiêu chuẩn tương đồng đối với cá tra, basa của Việt Nam đồng thời hoan nghênh việc Hoa Kỳ tiếp tục coi Việt Nam là trọng tâm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Tradewinds năm 2020 của Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hết sức phối hợp để đảm bảo thành công của chương trình này.

Thời gian qua, hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước không ngừng tăng trưởng. Kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đã lên tới 60 tỷ USD.

Việt Nam đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp hướng đến cân bằng thương mại hài hòa và bền vững với Hoa Kỳ, trong đó việc đẩy mạnh hợp tác với chính quyền liên bang cũng như các bang của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực hai bên quan tâm.

Việt Nam cũng khuyến khích tăng cường nhập khẩu, mua thêm nhiều hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ trên cơ sở hiệu quả kinh tế được Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng.

TTXVN

Nâng cao tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang Đắk Nông và nhân dân Campuchia

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức đoàn công tác đến xã Senmonorum, tại huyện Ou Reang thuộc tỉnh cao nguyên Đông Bắc của Vương quốc Campuchia.

Đoàn đã thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ dân nghèo tại xã Senmonorum. Hoạt động này nhằm nâng cao tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang Đắk Nông và người dân Mundunkiri.

Đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người, với trị giá hơn 200 triệu đồng; tặng 150 suất quà là nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng/suất và tặng 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi hộ 10 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Bà Sôk Kum - Phó Chủ tịch huyện Ou Reang nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho nhân dân huyện Ou Reang nhiều lần, đồng thời bày tỏ mong muốn sự giúp đỡ này sẽ còn



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng quà cho người nghèo xã Senmonorum.

tiếp tục kéo dài.

Thượng tá Đặng Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, cho biết: "Đây là một chủ trương và cũng là một trong những nội dung mang ý nghĩa chính trị rất cao, nhằm tăng cường mối đoàn kết giữa nhân dân, lực lượng vũ trang giữa hai quốc gia dọc tuyến biên giới.

Việc thăm, tặng quà, cấp thuốc miễn phí sẽ làm tăng thêm tình đoàn kết, truyền thống giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia, giúp cho tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới, đặc biệt là an ninh nông thôn

trên tuyến biên giới giữa hai quốc gia, ngày một thêm củng cố và bảo đảm hòa bình".

Senmonorum là một xã nghèo khó với ba dân tộc chính là M'Nông, Chăm và Khmer. Xã có 778 hộ nhưng đa số là hộ đói và hộ nghèo. Cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh tại địa phương này đang rất thiếu thốn.

Khoảng cách từ các khu vực dân cư của xã đến các bệnh viện huyện Ou Reang cũng như tỉnh Mondulkiiri là rất xa, do đó người dân khu vực này ít có điều kiện được chăm sóc sức khỏe.

TTXVN

Ấm thực Việt Nam thu hút thực khách tại Hội chợ từ thiện ASEAN

Ngày 7/11, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Câu lạc bộ phụ nữ ASEAN (ASEAN Women's Circle) đã chính thức khai mạc Hội chợ từ thiện thường niên ASEAN 2019.

Là một trong những hoạt động nổi bật hàng năm của Câu lạc bộ phụ nữ ASEAN dưới sự hỗ trợ, ủng hộ của Ban Thư ký ASEAN, tham gia hội chợ năm nay có 103 gian hàng đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi cho rằng Hội chợ từ thiện thường niên ASEAN là một hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn không chỉ giúp kết nối, chia sẻ, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN với các quốc gia đối tác của ASEAN mà còn tạo ra một nguồn thu không nhỏ để giúp hàng triệu người dân Indonesia, những người có hoàn cảnh đặc biệt khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2018, Hội chợ từ thiện ASEAN đã thu về hơn 200 triệu rupiah và số tiền này đã được Câu lạc bộ phụ nữ và Ban Thư ký ASEAN sử dụng để mua sắm chăn, màn, máy tính, dụng cụ học tập cho những trại trẻ mồ côi, các trung tâm bảo trợ xã hội tại Indonesia, giúp cải thiện cuộc sống cho nhiều người dân Indonesia.

Với những ý nghĩa to lớn như vậy, Tổng Thư ký ASEAN mong muốn hoạt động này của Câu lạc bộ thời gian tới tiếp tục được đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa, thu hút sự tham gia tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và khu vực để tạo nguồn thu lớn hơn cho các hoạt động từ thiện.

Bà Dhani Sarwono, Chủ tịch Câu lạc bộ phụ nữ ASEAN, cho biết hoạt động này đang ngày càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa thiết thực. Trong những năm qua, người dân tại các vùng sâu, vùng xa ở Indonesia đã được giúp đỡ để cải thiện cuộc sống thông qua nguồn

thu từ thiện mà Câu lạc bộ gây quỹ dưới nhiều hình thức.

Thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ mở rộng hoạt động, kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm để cùng chung tay giúp đỡ những người dân Indonesia có hoàn cảnh khó khăn bớt đi một phần nào gánh nặng trong cuộc sống.

Tham dự Hội chợ từ thiện ASEAN năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Phái đoàn ASEAN đã triển khai hai gian hàng bao gồm các sản phẩm độc đáo, mang đậm chất văn hóa Việt Nam và những món ăn truyền thống, đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các thực khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết, ngoài việc hưởng ứng gây quỹ từ thiện cho Câu lạc bộ phụ nữ ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cũng mong muốn thông qua hoạt động này giới thiệu đến bạn bè quốc tế những món ăn truyền thống và những mặt hàng thủ công mỹ nghệ của đất nước.

Việt Nam mong muốn bạn bè quốc tế biết đến không chỉ là nước có những bãi biển đẹp, những danh lam, thắng cảnh mà còn có một nền văn hóa ẩm thực phong phú, đa dạng và các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo của những nghệ nhân tài hoa.

Hội chợ từ thiện ASEAN 2019 là dịp trưng bày, giới thiệu những sản phẩm độc đáo và đa dạng của các quốc gia thành viên ASEAN, các quốc gia đối tác của ASEAN cũng như những vùng văn hóa khác nhau của Indonesia. Đây cũng là cơ hội để các quốc gia quảng bá nền văn hóa đặc thù của mình và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng ASEAN.

Hội chợ từ thiện ASEAN 2019 diễn ra trong hai ngày từ 7-8/11. Cũng như mọi năm, Ban tổ chức sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ Hội chợ cho các hoạt động từ thiện tại Indonesia.

TTXVN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề xuất cấm sử dụng nhựa

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề xuất ý kiến về việc cấm sử dụng nhựa - động thái có thể đặt nền móng để Quốc hội nước này xem xét thông qua các điều khoản luật bảo vệ môi trường trong bối cảnh Philippines hiện trong nhóm các nước hàng đầu thế giới về gây ô nhiễm biển.

Tại cuộc họp nội các ngày 7/11, người phát ngôn Tổng thống Philippines, Salvador Panelo cho biết, ông Duterte đã đề cập đến khả năng cấm sử dụng đồ nhựa và quy định này cần phải được hợp pháp hóa bằng văn bản luật.

Hiện có một số dự thảo luật về cấm sử dụng nhựa vẫn đang bị

"treo" tại Quốc hội Philippines, tuy nhiên cho đến nay chưa một dự thảo luật nào sẽ trở thành luật chính thức.

Theo báo cáo năm 2015 của Trường Đại học Georgia, Philippines hiện là nước đứng ba trên thế giới không có biện pháp đối phó với rác thải nhựa hiệu quả, với 81% lượng rác thải nhựa tự do thải ra ngoài môi trường.

Rác thải nhựa đang gây nhiều lo ngại tại Philippines - quốc gia có đường bờ biển dài thứ 5 trên thế giới.

Báo cáo gần đây của một tổ chức môi trường cho thấy mỗi năm có gần 60.000 vỏ bao bì và 34 triệu túi nilon thải ra tại Philippines.

TTXVN